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भाऊसाहेब भोईर यांचा लढण्ाचा निराधार :  पत्रकार पररषदेतूि केली भूमिका जाहीर

पििंरी | प्रतितिधी 
चििंवड ववधानसभेतून जषे्ठ 

नते ेभाऊसाहेब भोईर हे देखील 
म्हणून वनवडणकुीच्ा ररगंणात 
उतरणार आहेत. आज झालले्ा 
पत्रकार पररषदेत भाऊसाहेब 
भोईर यांनी आपली राजकीय 
भूविका स्पष्ट केली. याि 
बरोबर येत्ा २ ऑक्ोबरला 
ितदारसंघात काय्यकतता वनधतार 
िेळाव्ािे आयोजन करत 
आपली राजकीय भवूिका स्पष्ट 
करणार आहेत.

बुधवारी २ ऑक्ोबरला 
सायंकाळी ५ वाजता रहाटणी 
येथील थोपटे लॉन्स िध्े 
याठिकाणी हा वनधतार िेळावा 
आयोजजत करण्ात आला आहे.

चििंवड ववधानसभेिधे् 
असलेल्ा घराणेशाही आणण 
दडपशाहीिुळे या ितदार 
संघात ववकासािे कें द्ीकरण 
होऊ शकले नाही. केवळ 
स्वतःच्ा राजकीय आणण 
आरथ्यक फायद्ासािी इथल्ा 
लोकप्रवतवनधींनी आपल्ा सत्िेा 
वापर केलाय. िला वैयक्तिक 
कोणावरही टीका करायिी 
नसली तरी जनतेला सव्य 
वस्सु्थिती िाठहती आहे. आणण 
त्ािुळेि या ितदारसंघातील 
जनतेला आता बदल हवा आहे.

या सव्य पररस्थितीिा वविार 
करुन िाझ्ा काय्यकत््यांशी ििता 
केल्ावर आपण वनवडणकुीच्ा 
ररंगणात उतरायिे वनजचित 

केल्ािे भोईर यांनी पत्रकार 
पररषदेत सांक्गतले. ितदार 
संघात ितदारांिी संख्ा 
वाढली. िात्र, सिस्ा जसै ेथे ि 
आहेत. त्ािधे् २४ तास पाणी 
परुवठ्ािा प्रश्न अस ूद्ा, वाढती 
वाहतकू कोंडीिी सिस्ा असो 
की घन किरा व्वथिापन, 
याकडे आत्ापययंत इथल्ा 
सत्ाधाऱयांनी सोयीस्कर दलु्यक्ष 
केल ंआहे.

हेि प्रश्न घऊेन िी ितदारांच्ा 
पािींब्ावर या वनवडणकुीच्ा 
ररंगणात उतरतोय. िोरया 
गोसावींिी भतिी  हाि िाझा 
पक्ष आणण िाफेकरांिी क्ांती हे 
िाझ ंध्ये असल्ाि ेभोईर यांनी 
पत्रकार पररषदेत सांक्गतल.े

जेष्ठ नेते भाऊसाहेब भोईर ननवडणूकीच्ा दरंगणात उतरणार

भाऊसाहेब भोईर म्हणाले 
की, गेली अनेक वषषे िी 
नगरसेवक म्हणून या शहरािे 

प्रवतवनरधत्व करत आलेलो 
आहे. उद्ोगनगरी म्हणून 
ओळख असलले्ा या शहराला 

सांस्ककृ वतक नगरी ही ओळख 
वनिताण करुन देण्ासािी िी 
सतत प्रयत्नशील आहे.

‘चिंिवड ववधानसभेत प्रकाश कुणािा? फक्त मशालीिा’..
आक्रिक मिवसैनिकांची उद्धव साहेबांिा साद.. : चचंचवड ितदारसंघ ठाकर ेगटाकडेच रहावा; बैठकीत एकित…

पििंरी | प्रतितिधी  
 कुिल्ाही पररस्थितीत चििंवड 

ववधानसभा ितदारसघं जशवसेनचे्ा िाकरे 
गटाकडेि रहावा, यासािी जशवसवैनकांनी 
आक्िक पववत्र घतेला आहे. त्ासािी आज 
रवववारी (ठद. २९) रोजी) जशवसनेचे्ा (उद्धव 
िाकरे गट) पदारधकाऱयांसह काय्यकत््यांिी 
वाले्कर वाडी यथेे बिैक झाली. चििंवड 
ववधानसभा ितदारसंघ फति िशाल 
चिन्ावरि लढववण्ािा वनधतार यावेळी 
जशवसैवनकांनी बैिकीत केला आहे. 
लवकरि पक्षािं एक जशष्ठिंडळ उद्धव 
साहेबांिी भटे घऊेन त्ांच्ाकडे आग्रही 
िागणी करणार असल्ािी िाठहती चििंवड 
ववधानसभिे ेशहर सघंटक सतंोष सौंदणकर 
यांनी प्रजसद्धीस ठदली आहे.

बैिकीला पपपंरी चििंवड शहर 
संघपटका अवनता ततुारे, चििंवड ववधानसभा 
प्रिखु अनंत कोर् हाळे, शहर संघटक सतंोष 
सौंदणकर, उपशहरप्रिुख संतोष पवार, 
नवनाथ तरस, हरेश नखाते, उपशहर 
सघंटीका ज्ोती भालके, योक्गनी िोहन, 
ववभाग प्रिुख सदंीप भालके, गोरख पाटील, 
जशवाजी पाटील, िच्ंछद् देशिखु, पकरण 

नळ कनेक्शन तोडणीबाबतिा ‘एसएमएस’ फसवणूकीिा..!

पििंरी | प्रतितिधी  
पपपंरी चििंवड शहरािधे् 

सध्ा ज्ा नागररकांिी पाणीपट्ी 
थकीत आहे अशा िालित्ेिे 
नळकनके्शन तोडण्ािी कारवाई 
सुरू आहे . िहापाजलकेच्ा 
िाध्िातनू याबाबत नागररकांना 
थकीत पाणीपट्ी भरण्ाि ेवळेोवळेी 
‘एसएिएस’ द्ारे व इतर िाध्िातनू 
आवाहन करण्ात यते आहे.

परंतू, शहरात नागररकांिे 
आज रात्री ९ वाजता नळकनके्शन 
तोडण्ात येईल, अशा आशयािे 

एसएिएस राके श विश्ा , 
िहापाजलका अरधकारी या नावाने 
व 8009015135 या िोबाईल 
क्िांकावर संपक्य  करण्ािे 
आवाहन करणारा फसवणकूीिा 
‘एसएिएस’ पािववण्ात यते आहे. 
असे ‘एसएिएस’ हे नागररकांिी 
फसवणकू करणारे असनू याकडे 
नागररकांनी दलु्यक्ष करावे. असे 
िहापा जलकेकडून आवाहन 
करसकंलन ववभागाि ेसहाय्यक 
आयतुि अववनाश जशदें यांनी केले 
आहे.

दळवी, कुदरत खान, सचिन चििंवडे, 
वनतीन दजश्यल,े ववभाग सघंपटका सजुाता 
नखाते, वैशाली काटकर, उपववभाग प्रिखु 
कलावतंी नाटेकर, ववभाग सघंटक अवित 
दश्यल,े यवुासेना उपशहर प्रिखु भाऊसाहेब 
जाधव, यवुासनेा ववभाग प्रिुख ववनायक 
दळवी, शाखाप्रिुख िप्सद शखे, यवुराज 
अठहरे, जगदीश काटे आदी उपस्थित होते

बैिकीत ववधानसभा प्रिुख अनंत 
कोऱहाळे यांनी िदु्ा उपस्थित केला. शहर 
सघंपटका अवनता ततुारे यांनी अनिुोदन ठदल.े 
चििंवड ितदारसंघात ‘फति िशालीिाि 
प्रकाश पडण्ास सज्ज आहात का?’ असे 

त्ांनी आवाहन करताि जशवसैवनकांनी 
घोषणा देत सिथ्यन ठदले. चििंवड 
ववधानसभा ितदारसंघ हा जशवसेनेिा 
बालेपकल्ा सिजला जातो. भाजप-
जशवसनेा एकत्र असतानासधुदा जशवसनेेनिे 
या ितदारसघंातनू अरधककृ त उिदेवार देत 
वनवडणूक लढवलेली आहे. त्ािळेु आििा 
या ितदारसंघावर प्रथि हक्क आहे. हे 
िहाववकास आघाडीच्ा घटक पक्षांनी ववसरू 
नय.े एकसघं असलले्ा जशवसनेिे ेपपपंरी 
चििंवड िहापाजलकेत ९ नगरसवेक होत.े 
त्ातील बहुतांशी नगरसवेक हे जशवसनेा 
उद्धव साहेबांच्ा पक्षासोबत कायि आहेत. 

शहरातील बहुतांश िाजी नगरसवेक पक्षाशी 
एकवनष्ठ आहेत. त्ांनी तसिे, शाखाप्रिखु 
आणण पदारधकाऱयांनी जीवािे रान करीत 
लोकसभा वनवडणुकीच्ा प्रिारात आघाडी 
घेतली होती. ितदार संघातून पक्षप्रिुख 
उद्धव िाकरे यांना असललेी सहानभुतूीिी 
लाट नक्कीि ववजयश्ी खेिून आणेल, 
अशी आम्हाला खात्री आहे. त्ािुळे उद्धव 
साहेबांिी भटे घऊेन आििी खदखद त्ांच्ा 
कानावर लवकरि घालणार असल्ािा 
संकल्प यावेळी जशवसैवनकांनी सोडला 
आहे, अशी िाठहती सतंोष सौंदणकर यांनी 
ठदली आहे.

फ्रॉड ‘एसएिएस’ला बळी पडू िये; िहापानलकेचे िागररकांिा आवाहि
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िणु े| प्रतितिधी
पुणे शहरातील िेट्ोिा िहत्तािा 

टप्ा असलेल्ा जशवाजीनगर जजल्ा 
सत्र न्ायालय ते स्वारगेट भुयारी 
िागताि ेलोकाप्यण,तर स्वारगटे त ेकात्रज 
या ववस्ाररत भयुारी िागतािे भवूिपजून 
काय्यक्ि पतंप्रधान नरेंद् िोदी यांच्ा हसे् 
गरुुवारी एस. पी. कॉलजेच्ा िदैानावर 
होणार होते. िात्र पुणे शहरातील 
िसुळधार पाऊस झाल्ान,े पतंप्रधान 
नरेंद् िोदी यांना पुणे दौरा रद् करावा 
लागला होता. त्ानंतर िेट्ोिं काि 
पणू्य झाल ंअसले तर उदघ्ाटनािी वाट 
न पाहता, िट्ेो सरुू करण्ात यावी. या 
िागणीसािी दोन ठदवसापवूवी पणेु िट्ेो 
कायतालय बाहेर िहाववकास आघाडी 
नते्ांकडून आदंोलन करण्ात आल ेहोते.

िात्र त्ापूववीि काँगे्रस पक्षािे 
आिदार रववदं् धगंकेर यांनी उदघ्ाटन 
सोहळ्ावरून सत्ाधारी पक्षावर टीका 
केल्ािे पाहण्ास विळाले असून 
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद् िोदी 
पुण्ातील िेट्ो प्रकल्पाच्ा उदघ्ाटन 
आणण भूविपूजन सोहळ्ास आजवर 

अिी िागणी करीत आजच्ा कायधाक्रिात उपस्थित राहणार िसल्ाची भूमिका यावेळी आिदार रववंद्र रंगेकर यांिी िांडली.

मेट्ोच्ा उिघाटन सोहळ्ािा खि्च मुख्यमंत्ी, उपमुख्यमंत्ी यांच्ा मानधनामधून घेतला पावहजे 

६ वेळा आले आहे. त्ािुळे यापुढील काळात एकाि प्रकल्पािे पकती वळेा उदघाटन करायि,े याबाबत सव्य पक्षांनी 

विळून आिारसठंहता तयार करण्ािी 
वळे आली आहे. तसिे दोन ठदवसापवूवी 
एस. पी कॉलेजच्ा िदैानावर उदघाटन 
सोहळा आयोजजत करण्ात आला होता. 
िात्र िसुळधार पावसािुळे तो काय्यक्ि 
होऊ शकला नाही. त्ा काय्यक्िासािी 
कोट्यवधी रुपयांिा खि्य करण्ात 
आला होता. त्ानतंर आज गणशे कला 
क्ीडा रंगििं यथेे पतंप्रधान नरेंद् िोदी 
यांच्ा हसे् ऑनलाईन उदघ्ाटन सोहोळा 
पार पडणार आहे. या काय्यक्िाला देखील 
लाखों रुपयांच्ा जाठहराती आणण इतर 

खि्य हा कोट्यावधी रुपयांिध् ेजाणार 
आहे. या दोन्ी काय्यक्िास सव्य सािान् 
नागररकांच्ा करातील पशैांिी उधळपट्ी 
करण्ात आली आहे. यािळेु सत्ाधारी 
पक्षािा वनषधे व्ति करत असल्ािे 
त्ांनी सांक्गतले. आजच्ा काय्यक्िािा 
खि्य सव्य सािान् नागररकांच्ा करािधून 
न करता, िखु्िंत्री आणण उपिखु्िंत्री 
यांच्ा िानधनािधनू घतेला पाठहजे अशी 
िागणी करीत आजच्ा काय्यक्िात 
उपस्थित राहणार नसल्ािी भूविका 
यावळेी त्ांनी िांडली.

 राष्ट्रवािी काँग्ेस आमिार अपात्ता प्रकरणािा ननकाल जाहीर
आिदार अपात्रता प्रकरणात ववरािसभा अध्यक्ष राहुल िाववेकर निकाल जाहीर केला.

िणेु | प्रतितिधी
र ा ष््टव ा द ी  क ाँ ग्रे स 

आिदार अपात्रता प्रकरणात 
ववधानसभा  अध्क्ष राहुल 
नावषेकर आज  वनकाल 
जाहीर केला.  राष््टवादी 
काँग्रेस पक्ष अजजत पवार 
गटािा आहे असा वनकाल 
राहुल नावषेकर यांनी ठदला. 
ववरधिंडळ गटात अजजत 
पवार यांिं पािबळ जास् 
असल्ािळेु असा वनकाल 
ठदल्ािं  ववधानसभा 
अध्क्षांनी स्पष्ट केलं. तसिे 
अजजत पवार गटाि ेआिदार 
पात्र िरल्ािंही त्ांनी 
जाहीर केल.ं

अजजत पवार केवळ 
सरकारिधून, पक्षातून 
बाहेर पडले आणण त्ांनी 
राष््टवादी काँग्रसे पक्षावरि 
दावा केला. पक्षात शरद 
पवारांिा गट आणण अजजत 
पवारांिा गट अशी फूट 
पडली. त्ानंतर हा वाद 
वनवडणूक आयोग आणण 
ववधानसभा अध्क्षांसिोर 

गलेा. वनवडणूक आयोगाने 
नुकताि वनकाल देऊन 
अजजत पवार यांना पक्षािे 
अध्क्ष असल्ािं जाहीर 
केलं . त्ानंतर  आज 
ववधानसभा अध्क्षांनी 
वनकाल ठदला.

पक्ष काय्यकाररणीतील 
बहुतेक सदस् जरी शरद 
पवार यांना पाठिंबा देत 
असल ेतरी त्ांिी निेणकू 
पक्षाच्ा घटनेला धरुन 
झालेली नाही. त्ािुळे 
वतिा वविार करता येत 
नाही. पक्षािी रिना आणण 
काय्यकाररणी यावरुन 
वनण्यय घतेा यते नसल्ािुळे 

ववरधिडंळ पक्षािा पाठिंबा 
कोणाला आहे यािा वविार 
करावा लागले.

ववधानसभेत 53 पैकी 
42 सदस्ांिा अजजत 
पवार यांना पाठिंबा आहे. 
यासंदभतात अजजत पवार 
गटाने सादर केलेल्ा 
दस्ावेजाला शरद पवार 
गटाने आव्ान ठदलेले 
नाही. त्ािुळे बहुतांश 
सदस्ांिा अजजत पवारांना 
पाठिंबा असल्ािं जसद्ध 
होत.ं त्ािळेुि पक्षाि ेतिे 
नेते आहेत असा वनष्कष्य 
वनघतो, अस ेराहुल नावषेकर 
सांक्गतल.े

पुणे शहरातील कारखान्ात मोठा अपघात, िार कामगारांिा मृत्ू
येवलेवाडी येथे काचेच्ा कारखान्ात अपघात झाल्ाची घटिा घडली. 

िणु े| प्रतितिधी 
पणेु शहरातील यवेलेवाडी 

येथील कारखान्ात िोिा 
अपघात झाला. कािेच्ा 
कारखान्ात हा अपघात झाला. 
गाडीतून कािा उतरवताना 
कािेच्ा पेटीखाली काही 
कािगार दाबले गेले. या 
अपघातात िौघांिा िकृत् ूझाला 
आहे. एकावर रुग्ालयात 
उपिार सरुु आहे. यवेलवेाडीतील 
इंपडया ग्ास या कािेच्ा 
कंपनीत ही दघु्यटना घडली आहे. 
िकृतू् झालले ेिौघ ेकािगार उत्र 
प्रदेशातील रठहवाशी आहेत.

येवलवेाडी येथ ेदपुारी एक 
ते दीडच्ा दरम्ान ही घटना 
घडली. या ठिकाणी असलेल्ा 
एका कािेच्ा कारखान्ात 
िाल उतरताना कािा फुटल्ा. 
त्ात कािचे्ा पटेीखाली काही 
कािगार अडकल्ािी िाठहती 
कोंढवा भागातील अक्निशािक 
दलाला विळाली होती. 
त्ानंतर तातडीने अक्निशािक 
दलािे जवान घटनाथिळी 
दाखल झाल.े त्ांनी कािचे्ा 

पटेीखाली दाबल ेगलेले्ा सव्य 
कािगारांना बाहेर काढले. 
त्ातील िार जण अस्वथि 
होते. त्ांना ससनू रुग्ालयात 
दाखल केल ेहोत.े परंत ुदाबले 
गेलेल्ा सहा कािगारांपैकी िार 
जणांिा ददुदैवी िकृत् ूआहे. एका 
कािगारािी प्रककृ ती गंभीर आहे.

पणु ेअक्निशिन ववभागातील 
कोंढवा से्शन अरधकारी सिीर 
शेख यांनी घटनेिी िाठहती 
देताना सांक्गतल ेकी, रवववारी 
दपुारी येवलेवाडी भागातील 
कारखान्ात अपघात झाल्ािी 
िाठहती आम्हाला विळाली. 
त्ावळेी काही लोक कािचे्ा 
पेटीखाली दबले होते. त्ा 

पेट्यांिे वजन खूप होते. एका 
पेटीिे वजन दोन ते अडीि 
टन होते. त्ातील िार जण 
पटेीखाली दाबल ेगले ेहोत.े

येवलेवाडी कारखान्ात 
काि करणारे पवन राििंद् 
कुिार (वय ४०), धिेंद् सत्पाल 
कुिार (वय ४०), ववकास 
प्रसाद गौति (वय २३), अवित 
जशवशंकर कुिार (वय २७ ) 
या िौघांिा िकृत् ूझाला आहे. हे 
सव्य कािगार उत्र प्रदेशातील 
रठहवाशी आहे. तसेि या 
अपघातात िोनसेर कोळी (वय 
३१) आणण जगतपाल सतंराि 
कुिार (वय ४१) हे गभंीरररत्ा 
जखिी झाल ेआहेत.

ननवडणुका डोळ्ासमोर ठेवून उद्ाटन योजना
 “शहरातील मेट्रोच्ा टप्प्ाटप्प्ाने उदघ्ाटनासाठी पंतप्रधान मरोदी 

पुण्ाला येणार हरोते, परंतु यामुळे राज्य आणण राष््ीय ततजरोरीवर मरोठा 
आर्थिक बरोजा पडणार हरोता. मरोदींना या पररणामाची माहहती नाही,” 
अशी टटप्पणी धंगेकर यांनी केली. “तर संबंरधत खचथि हा करोट्यवधी 
रुपयांपययंत चालतरो व तरो टाळता आला असता. मरोदींनी यापूववी त्ांच्ा 
काययालयातून उदघ्ाटने केली आहेत.यावेळीही त्ांनी तसे केले असते 
तर लाखरो रुपयांची बचत हरोऊ शकली असती. त्ाऐवजी, आगामी 
महाराष्् तवधानसभेच्ा तनवडणुका डरोळ्ासमरोर ठेवून ही उदघ्ाटन 
यरोजना आखण्ात आली आहे, ज्यातून असं भासतं की पुण्ासाठी 
काहीतरी मरोठं केले जात आहे “, असे धंगेकर म्हणाले.

 खि्च टाळायला हवा होता
  धंगेकर यांनी मेट्रोच्ा उदघ्ाटनाभरोवती असलेल्ा राजकीय वातावरणावरही टीका केली आणण ते “ददुदैवी” 

असल्ाचे म्हटले आणण सरकारने सावथिजतनक तनधीला प्राधान्य देण्ाचे आवाहन केले. “हे टप्प्ाटप्प्ाने हरोणारे 
उदघ्ाटन अनावश्यक आहेत. जाहहराती आणण कायथिक्रमांवर जास्त खचथि न करता राज्याचे नेते टकंवा पालकमंत्ी 
सहजपणे कतथिव्य पार पाडू शकले असते. पुण्ाचा नागररक म्हणून हा खचथि टाळायला हवा हरोता, असे मला 
वाटते,” असे धंगेकर यांनी शेवटी सांगगतले.
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िहापानलकेच्ा िवीि इिारतीिुळे सवधा िहापानलका कायाधालयांिा एकाच छताखाली कें द्द्रत करणे हा उदे्ि साध्य होणार

पििंरी | प्रतितिधी 
 पपपंरी-चििंवड िहापाजलकेच्ा 

नवीन प्रशासकीय इिारतीिे बांधकाि 
प्रगतीपथावर आहे. िहापाजलकेच्ा 
नवीन इिारतीिुळे सव्य िहापाजलका 
कायतालयांना एकाि छताखाली कें ठद्त 
करण,े नागररकांना अरधकारधक सवेा 
सुलभ पद्धतीने पुरववणे आणण एकूण 
काय्यक्षितेत सुधारणा करणे हा 
उदे्श साध् होणार असल्ािा दावा 
िहापाजलकेच्ा अरधका-यांनी केला आहे.

जानेवारी २०२३ िध् ेइिारतीच्ा 
कािाला सरुुवात केली होती. पाया आणण 
तळघराच्ा पातळीि ेकाि पूण्य झाले 
आहे.सध्ा तळिजला बांधण्ािे काि 
सरुू आहे. इिारतीि ेकाि पणू्य झाल्ावर 
नवीन सुववधांिध् ेनागररक सवेा कें द्, 
बहुउदे्शीय हॉल आणण ई-गव्न्यन्स 
कें द् यांसारख्ा साव्यजवनक सवुवधांिा 
सिावेश असणार आहे.

त्ािळेु नागररकांना िहापाजलकेच्ा 
सेवा एकाि छताखाली उपलब्ध होणार 
आहेत. यािध्े िेळावे, प्रदश्यने आणण 
साव्यजवनक काय्यक्ि घेण्ािी सोय 
होणार आहे.तब्बल ८.६५ एकर भखूडंावर 
िहापाजलकेिी नवीन इिारत बांधण्ात 
यते आहे. ग्रीन वबल्ींगनसुार इिारतीिे 

स्पेसेस यांसारख्ा वै जशष्टांसह 
पररपुण्य असलेल्ा  या इिारतीिी 
सरंिना नागररक तसिे कि्यिाऱयांसािी 
पयतावरणपरूक आणण प्रसन्न वातावरण 
वनिताण करण्ाच्ा दृष्टीन ेतयार करण्ात 
यणेार आहे.

के. एि. व्ी. प्रोजेक््स जल. 
हैदराबाद हे  प्रकल्पाि े  िेकेदा र असनू   
सवुनल   पाटील असोजसएट्स प्रा. जल ंहे 
वास्ुववशारद व प्रकल्प व्वथिापक 
सल्ागार आहेत, अशी िाठहती 
िहापाजलका अरधका-यांनी ठदली.

बांधकाि करण्ात येणार असून 
इिारतीस गकृह (ग्रीन रेपटगं फॉर इंटग्रटेेड 
हॅवबटेट असेसिेंट) पररषदेिे ५ स्ार 

िानांकन आणण इंपडयन ग्रीन वबल्ींग 
काऊंजसलिे (आयजीबीसी) प्ॅपटनि 
िानांकन विळववण्ािे िहापाजलकेिे 

उपद्ष्ट आहे.
यासोबति सोलर पनॅले, पाण्ािा 

पुनवतापर करणारी यंत्रणा आणण ग्रीन 

मावळात एक लाख ‘लाडक्ा बवहणी’
 िुख्यिंत्री – िाझी लाडकी बहीण योजिेचा जास्ीत जास् िरहलांिा लाभ मिळावा यासाठी जिजागृती करण्ात आली

पििंरी | प्रतितिधी 
िुख्िंत्री – िाझी लाडकी बहीण 

योजनेिा जास्ीत जास् िठहलांना लाभ 
विळावा यासािी िोठ्ा प्रिाणात जनजागकृती 
करण्ात आली. ववववध ठिकाणी नोंदणी 
कें दे् उभारुन योजना प्रभावीपणे िावळ 
ववधानसभते राबववण्ात आली.

त्ािुळेि तालकु्ात आतापययंत एक 
लाख तीन हजार १७८ भक्गनी या योजनेसािी 
पात्र िरल्ा आहेत, अशी िाठहती िावळिे 
आिदार तथा िखु्िंत्री िाझी लाडकी बहीण 
योजना सवितीिे अध्क्ष सवुनल शळेके यांनी 
ठदली.

िावळ ववधानसभा ितदारसंघातील 
िुख्िंत्री िाझी लाडकी बहीण योजनेिी 
सद्स्थिती व आढावा घेण्ासािी िावळ 
तहसील कायतालयात बैिक संपन्न झाली. 
बैिकीच्ा अध्क्षथिानी आिदार सुवनल 
शळेके होते. त्ावेळी त्ांनी ही िाठहती ठदली.
बैिकीला तहसीलदार ववक्ि देशिुख, 
हवेलीिे तहसीलदार जयराज देशिुख, 
गटववकास अरधकारी सुधीर भागवत, 
एकात्मिक बाल ववकास अरधकारी ववशाल 
कोतागडे,

वपंपरीतील लोक अिालतीमध्े ३०१३ खटले ननकाली…
िहािगरपानलका न्ायालय, मजल्ा ववरी प्रचरकरण, ॲडव्ोकेटस् बार असोमिएिि यांच्ा संयुक्त ववद्यिािािे अदालतीचे आयोजि

पििंरी | प्रतितिधी 
पपपंरी-चििंवड न्ायालय, 

पपपंरी चििंवड िहानगरपाजलका 
न्ायालय आणण पणेु जजल्ा ववधी 
प्ररधकरण तसिे पपपंरी – चििंवड 
ॲडव्ोकेटस् बार असोजशएशन 
यांच्ा सयंतुि ववद्िानान ेराष््टीय 
लोक अदालतीिे आयोजन 
करण्ात आले होते. या लोक 
अदालतीिध् ेदोन्ी न्ायालयात 
एकूण ३०१३ खटले वनकाली 
वनघाले; आणण एकूण रक्कि 
रुपये ४,४२,३२,७४८ वसुली 
करण्ात आली.

प प ंप र ी ,  ने ह रू न ग र 
न्ायालयािे न्ायाधीश एन. 
आर. गजरभय,े अल अिुदी, व्ी. 
एन. गायकवाड आणण व आकुडवी 
न्ायालयात व्ी. एस. डािरे यांनी 
आणण त्ांच्ा सिवते पॅनल जज्ज 
म्हणनू ॲड. िोवनका गाढव,े ॲड. 
वभैव कल्ाणकर, ॲड. तिन्ना 
रोहरा, ॲड. ठदव्ा सठंहता यांनी 
कािकाज पाठहल.े

वडगाव नगरपंिायत िुख्ारधकारी 
प्रवीण वनकि, देहू नगरपंिायत िखु्ारधकारी 
वनवे ठदता घाडगे , तळेगाव दाभाडे 
नगरपररषदेच्ा उप िुख्ारधकारी ििता 
रािोड, तसिे िावळ ववधानसभतेील इतर 
अरधकारी उपस्थित होते.

यावेळी आिदारांनी बैिकीत 
पडताळणी केललेे अज्य, िजंरू झाललेे अज्य 
यािी सववस्र िाठहती घतेली. अगंणवाडी 
सवेवका व प्रशासन स्रावरील कि्यिाऱयांशी 
संवाद साधून त्ांना येणाऱया अडिणी व 
सिस्ा जाणनू घतेल्ा.

िहायुती सरकारच्ा िाध्िातून 
िठहलांना आरथ्यक दृष्टा सक्षि करण्ासािी 
ही योजना आहे. या योजनचे्ा लाभापासून 

आपल्ा तालकु्ातील कुिलीही पात्र िठहला-
भक्गनी वंचित राहू नय,े यासािी प्रशासनाने 
सव्यतोपरी काळजी घतेली आहे.

काही भक्गनींिे अज्य अपूण्य िाठहती, 
अध्यवट कागदपत्रांिी पूत्यता तसेि इतर 
योजनांिा लाभ विळत असल्ािुळे पात्र 
िरल्ा नसतील. तसिे ज्ा िठहलांिी सव्य 
कागदपत्र ेअसनुही अज्य योग्य ठिकाणी भरले 
नसल्ािुळेि लाभ विळाला नसले.

त्ांनी अगंणवाडी सवेवका यांच्ाकडे 
पकंवा अरधककृ त कें द्ांवरि अज्य भरणे 
आवश्यक होत.े िावळातनू जास्ीत जास् 
िठहलांना या योजनिेा लाभ विळाला याबद्ल 
सिाधानी आहे. अस ेआिदार सवुनल शळेके 
म्हणाल.े

न्ायालयािे न्ायाधीश 
एन. आर. गजरभये यांनी लोक 
अदालतबाबत िाग्यदश्यन केल.े 
लोकन्ायालयािे िहत्त, त्ािी 
थिापना आणण भववष्ातील 
त्ािे िहत्त पटवून सांक्गतले. 
उपस्थितांना लोकन्ायालयािी 
संकल्पना पटवून देऊन 
सािजंस्ान ेकस ेवाद विटववता 
यतेील यािे िाग्यदश्यन त्ांनी केल.े 
यावेळी एस. एन. बी. पी कॉलजेिे 
ववद्ाथवी, नागररक आणण वकील 
बांधव – भक्गनी यांिी िोठ्ा 
प्रिाणावर उपस्थिती होती.

या काय्यक्िािे वनयोजन 
पपपंरी – चििंवड ॲडव्ोकेटस् 
बार असोजसएशनिे अध्क्ष ॲड. 
रािराजे भोसले पाटील आणण 
सचिव ॲड. धनंजय कोकणे, 
िठहला सचिव ॲड. िोवनका 
सिवाणी, ॲापडटर ॲड. सदंीप 
तापकीर, सदस् ॲड. फारूख 
शेख, ॲड. दशरथ बावकर, ॲड. 
अस्मिता पपगंळे, ॲड. अयाज 
शेख यांनी केले. ॲड. िोवनका 
गाढव ेयांनी सतू्रसिंालन केल.े 
ॲड.फारूख शखे यांनी आभार 
िानल.े

महापाललकेच्ा नवीन इमारतीिे काम प्रगतीपथावर
प्रमुख वैलशष्टे

 प्रकल्प खचथि – ३१२ करोटी ( तनतवदा रक्कम – २८६ करोटी)
 ग्ीन तबल्ींग सटटथिटिकेट – गृह (ग्ीन रेटटगं िॉर इंटग्ेटेड हॅतबटेट 

असेसमेंट) पररषदेचे ५ स्ार मानांकन आणण इंटडयन ग्ीन तबल्ींग 
काऊंससलचे (आयजीबीसी) प्ॅटटनम मानांकन तमळतवण्ावर भर

 प्रकल्प के्त् – ९१ हजार ४५९ चौरस मीटर बांधकाम के्त्ासह 
८.६५ एकर भूखंड

 पययावरणपूरक सुतवधा – सौर ऊजजेचा वापर, पाण्ाचा पुनवयापर 
आणण ग्ीन स्ेसेस

 इमारतीची रचना – प्रते्की ३ तळघरांसह ६ ते १८ मजल्ापययंतचे 
३ तवभाग

 आधुतनक सुतवधा – नागररक सेवा कें द्र, बहुउदे्शीय सभागृह, 
ई-गव्हनथिन्स कें द्र, ग्ं्ालय, दवाखाना आणण बरेच काही

 प्रकल्पाची मुदत – जानेवारी २०२३ पासून ३६ महहने (खरोदकाम 
आणण तळघराचे काम पुणथि झाले आहे)

याद्ारे नागररकांसाठी सवथिसमावेशक वातावरण तयार 
करण्ासाठी महापासलका कटटबद्ध असून एकाच 
छताखाली उपलब्ध असलेल्ा तवतवध सेवांच्ा तवस्तृत 

सरोयीसह जनतेसाठी अखंड सेवा प्रदान करणे हे यामागचे उटद्ष् आहे.
    -  शखेर सिहं, आयुक्त, पििंरी चििंवड महािगरिासिका.

तळमजल्ावर आहेत या सवुवधा
  वाचनालय – १२५ चौ.मी.
  प्रदशथिन हॉल-संग्हालय – ३८० चौ.मी.
  बहुउदे्शीय हॉल – ५७० चौ.मी.
  महापासलका सभागृह – १८६५ चौ.मी (आसन क्मता ४६२)
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माझी वसुंधरा अलभयान स्पधधेत मंिर नगरपंिायत ववितीय
दोि कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर,िुख्याचरकारी गोववंद जारव यांची िारहती

िणु े| प्रतितिधी
िाझी वसुंधरा अरभयान 4.0 

या पुरस्कारािी घोषणा िहाराष््ट 
शासनाच्ा पयतावरण व वातावरणीय 
बदल ववभागान ेशकु्वार, ठद.२७ रोजी 
केली. आंबेगाव तालुक्ातील िंिर 
नगरपिंायतीन ेिाझी वसंुधरा अरभयान 
4.0 िध् ेभाग घतेला होता. यात पधंरा 
ते वीस हजार लोकसखं्ा गटासािी 
िाझी वसुंधरा अरभयान 4.0 िध्े 
राज्ात ठद्तीय क्िांकािा पुरस्कार 
व त्ासािी दोन कोटी रुपये बक्षीस 
जाहीर झाल ेआहे, अशी िाठहती ििंर 
नगरपिंायतीि ेिखु्ारधकारी गोववदं 
जाधव यांनी शवनवार, ठद.२८ रोजी ठदली.

िागील वषवी ९४ व्ा क्िांकावर 
असलले्ा ििंर नगरपिंायतीन ेयावषवी 
थटे ठद्तीय क्िांकावर िजल िारली 
म्हणनू “उंि उडी ” या घटकाअंतग्यत 

िेवटेंद्र फडणवीस यांनी सांचगतला पुणे मेट्ोिा ववस्ारािा प्लॅन
पुण्ातील ववस्ारीत िेट्ो वाघोली, चांदणी चौक आणण इतर भागांत होत आहे. 

िणु े| प्रतितिधी
पणु ेशहरातील बहुप्रवतके्षतील 

जशवाजीनगर ते स्वारगेट िेट्ो 
प्रकल्पािे उद्धघाटन रवववारी झाल.े 
पंतप्रधान नरेंद् िोदी यांच्ा हसे् 
ऑनलाईन पद्धतीने या प्रकल्पािे 
उदघ्घाटन झाल.े यावळेी िखु्ितं्री 
एकनाथ जशदें, उपिुख्िंत्री देवेंद् 
फडणवीस आणण अजजत पवार हे 
प्रत्क्षात पुण्ात उपस्थित होते. 
यावळेी देवेंद् फडणवीस यांनी पणुे 
िट्ेोि ेवेगळेपण सांक्गतल.े पणु ेिट्ेोने 
देशातील सवतात वेगान ेपणू्य झाललेा 
प्रकल्प असल्ािा दावा देवेंद् 
फडणवीस यांनी केला.

“क्ांती ज्ोती साववत्रीबाई फुले 
यांनी जो आपल्ाला वारसा ठदला, 
तो पुढे नेणारा आजिा काय्यक्ि 
आहे. रभडे वाड्ात िलुीिी पठहली 
शाळा सरुु झाली. अनके लोक त्ा 
काळात दसु्वास करायिे. ववरोध 
करत होत.े शणेािे गोळे, दगड धोंडे 
फेकायि.े पण साववत्रीबाई फुल ेिागे 
हटल्ा नाहीत. क्ांती सूय्य िहामिा 
ज्ोवतबा फुले त्ांच्ािाग ेउभे होते. 
शाळा सरुु झाली. त्ा एका शाळेने 
िलुींसािी जशक्षणाि ेदरवाजे उघडल.े 
हा जशक्षणािा, सिाज सुधारणेिा 
वारसा आपल्ाला विळाला आहे. 
त्ा वारशािी आिवण करुन देणारं 

आहे. आज वारशािा जसा काय्यक्ि 
आहे, तसा ववकासािा सदु्धा आहे” 
अस ंफडणवीस म्हणाल.े

पुणे िेट्ो प्रकल्पािी िाठहती 
देताना देवेंद् फडणवीस यांनी 
ववरोधकांना टोला लगावला. “पुणे 
िट्ेोि उदघ्ाटन पढेु गले,ं म्हणनू काही 
लोक छाती बडवत होत.े ज्ांनी कधी 
एक पपलर उभारला नाही, त ेछाती 

बडवण्ात पढेु होत.े काहीतरी करुन 
दाखवा, िग छात्ा बडवा” अशी टीका 
त्ांनी ववरोधकांवर केली. “2014 
साली यतुी सरकार आल्ानंतर पुणे 
िेट्ोल गती विळाली. पुणे िेट्ोिी 
काि वगेात पणू्य झाली. पणु ेिट्ेोिा 
पठहला टप्ा हा देशात वेगाने पूण्य 
होणारा पठहला टप्ा आहे” असं देवेंद् 
फडणवीस म्हणाले.

प्रथम क्रमाकं ममळवण्ासाठी गततमान पद्धतीन ेकाम
  ११ हररत क्ेत्ांची तनतमथिती करून तमयावाकी उद्ानासारखा 

कौतुकास्द प्रकल्प पूणथित्ास नेला. पययावरण जनजागृतीसाठी तवतवध 
उपक्रम राबतवण्ात आल्ाने हा सन्ान तमळालेला आहे. यावषवी हद्तीय 
क्रमांक तमळाला असून पुढच्ा वषवी प्र्म क्रमांक तमळवण्ासाठी मंचर 
नगरपंचायत व नागररक अजून गततमान पद्धतीने काम करतील, असा 
तवश्ास त्ांनी व्यक्त केला आहे.

ववशेष पाररतोपषक म्हणून एक 
कोटी रुपये आणण आता जाहीर 
झालेला ठद्तीय क्िांकािा परुस्कार 
व त्ासािी दोन कोटी रुपये, असे 

एकूण तीन कोटी रुपयांिी रक्कि 
नगरपंिायतीला विळणार आहे. या 
अरभयानािध्े िहाराष््ट राज्ातील 
४१४ नागरी थिावनक संथिा, २२ 

हजार २१८ ग्रािपिंायती अशा एकून 
२२ हजार ६३२ थिावनक संथिानी भाग 
घेतला होता.

भूिी, वायू, जल, अनिी आणण 

आकाश या पंििहाभूत तत्तांवर 
आधाररत असलले्ा या अरभयानािध्े 
ििंर नगरपंिायतीन ेशहरात ववववध 
उपक्ि राबववले असतात. यािधे् 
श्िदान, घनकिरा व्वथिापन, एकल 
प्तॅ्स्क वापर बंदी, पयतावरण पूरक 
गणशेोत्सव, पयतावरण सवेा योजना, 
वातावरणीय बदल पररणाि अतंग्यत 
काय्यशाळा, वकृक्षगणना अहवाल, ध्वनी 
व वाय ूप्रदषूण आधाररत जनजागकृती 

उपक्ि, तसेि सगळ्ात िहत्तािे 
म्हणज ेििंर नगरपिंायतीन ेपयतावरण 
सवंध्यनासािी ६० हजारांपके्षा अरधक 
वकृक्ष लागवड केली आहे.

सव्य स्रातून िुख्ारधकारी 
गोववदं जाधव व अन् अरधकारी 
वगतावर अरभनदंनिा वषताव सरुू असनू 
िखु्ारधकारी गोववदं जाधव यांनी सव्य 
ििंर शहरवासीयांि ेदेखील अरभनदंन 
केल ेआहे.

काय म्हणाल ेिेवटेंद्र फडणवीस
  भाजप नेते देवेंद्र िडणवीस म्हणाले की, पुणे मेट्रोचे काम २०१४ 

साली सुरु झाले. आपले सरकार आल्ावर या कामास गती तमळाली. 
पुणे मेट्रोसाठी कंपनी स्ापन केली गेली. अतं्त वेगाने कामे सुरु 
करण्ात आली. देशातील सवयात वेगाने काम पूणथि हरोण्ाचा मान 
पुणे मेट्रोच्ा पहहला टप्पाला तमळाला. मेट्रो सशवाजीनगर ते हहजंवडी 
मेट्रो ही देशातील पहहली टीटीपी मरोडची मेट्रो आहे. सवथिच पद्धतीने 
तवचार करुन पुण्ातील वाहतूक मॅनेज करण्ाचे काम या हठकाणी 
झाले आहे.

अनजत पवार यांनी ववरोधकानंा घेरले
  पुणे मेट्रोवरुन आंदरोलन करणाऱया तवररोधकांना असजत पवार 

यांनी घेरले. ते म्हणाले, 26 तारखेला हा कायथिक्रम हरोणार हरोता. मात् 
पाऊस झाला आणण पुणेकराना त्ास हरोऊ नये, म्हणून कायथिक्रम रद् 
करण्ात आला. तवररोधकांना काही कामे राहहली नाहीत, त्ामुळे ते 
काही बरोलत सुटले आहेत. पुण्ातील ही मेट्रो अंडरग्ाउंड व्हावी, असे 
अतनल सशररोळे यांना वाटत हरोते. मात् खचथि जास्त हरोत हरोता. परंतु 
सावथिजतनक वाहतूक व्यवस्ा जरोपययंत हरोत नाही तरोपययंत वाहतूक 
कोंडीचा प्रश्न तमटणार नाही, हे लक्ात घेऊन आणण पुढील 50 वषषांचा 
तवकास लक्ात घेऊन हा प्रकल्प उभा राहहला आहे.

स्ारगटे से्शन पाहण्ासाठी येणार
 स्ारगेट से्शन अधथिवट झाल्ाचा आररोप हरोत आहे. त्ावर देवेंद्र िडणवीस यांनी खुलासा 

केला. ते म्हणाले, स्ारगेट से्शन हे मल्ीमॉडल से्शन आहे. या हठकाणी सवथि प्रकारची वाहतूक 
एकत् येणार आहे. देशात हे पहहले असे मल्ीमॉडेल से्शन असणार आहे. यामुळे लरोक मेट्रोने 
प्रवास करण्ासाठी नाही तर हे से्शन पाहण्ासाठी येतील, असा आराखडा या मेट्रो प्रकल्पाचा 
केला आहे. पुण्ातील तवस्तारीत मेट्रो वाघरोली, चांदणी चौक आणण इतर भागांत हरोत आहे. यामुळे 
भतवष्ात पुण्ातील करोणत्ाही टरोकापासून करोणत्ाही टरोकापययंत मेट्रोने प्रवास करता येईल. पुणे 
शहर मेट्रोने इन््ीगे्ट हरोणार आहे, असे देवेंद्र िडणवीस यांनी सांगगतले. 

मिारक रभडे वाड्ात करण्ासािी 
काय्यक्ि आयोजजत केला” असं 
उपिखु्ितं्री देवेंद् फडणवीस म्हणाल.े

“भुजबळ साहेबांनी इवतहास 

सांक्गतला. कशाप्रकारे वषतानुवष्य रभडे 
वाडा विळाला पाठहजे म्हणनू लढाई 
सरुु होती. अवतशय किी कालावधीत 
सुदंर प्रकारि मिारक पुढिी 100, 

200, 500 वष्य प्रेरणा देत राठहल 
ते सुरु होतय. म्हणून िनापासून 
अरभनंदन” असं देवेंद् फडणवीस 
म्हणाल.े “पणु ेसिाजसधुारकांिी भिूी 


